

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 5-11 กันยายน 2561

กรม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 61-63

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทบทวนสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 61-63 เพื่อให้เกษตรกรหรือสหกรณ์ชะลอการขายข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมาแล้วล้นตลาด โดยขอให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางก่อนหรือเอาไปเก็บไว้ในยุ้งฉางของสหกรณ์ที่ตัวเองสังกัดอยู่ก็ได้ปรากฏว่าได้รับความสนใจพอสมควรแต่ยังไม่มากนัก จึงมาทบทวนว่าหลักการอะไรที่ยังไม่ดึงดูดใจประชาชน และพบว่าเงินจ่ายขาดที่มอบให้ยังไม่จูงใจ

"เพราะของเดิมกรณีที่เกษตรกรฝากเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรจะให้ค่าเก็บรักษาข้าวตันละ 1,500 บาท แต่ใน 1,500 เป็นของสหกรณ์ 1,000 ของเกษตรกร 500... ซึ่งในการจ่ายจะจ่ายในครั้งแรกที่เอาข้าวมาฝาก 1,000 เมื่อมาเอาข้าวออกไปก็จ่ายอีก 500 แต่เกษตรกรได้ 500 สหกรณ์หรือสถาบันได้ 1,000 จึงขอทบทวนขอปรับแก้ไขเพื่อให้เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 ส่วนสหกรณ์ได้รับตันละ 500"

หลักการที่ 2 คือ ต้องให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองเท่านั้น จากเดิมที่สามารถเช่ายุ้งฉางได้ ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงต่อการดูแลรักษาทั้งปริมาณและคุณภาพข้าว แล้วจะเกิดความเสียหายเช่นโครงการรับจำนำข้าวในอดีต

หลักการที่ 3 คือ วิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรจะต้องบรรจุข้าวเปลือกไว้ในกระสอบป่านหรือถุง Big Bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่ที่สะดวกในการตรวจสอบ หรือเก็บไว้ในยุ้งฉางหรือไซโลที่ยกพื้นสูงต้องมีระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จับมือกรมการค้าภายใน จัดสัมมนาเสริมความรู้เกษตรกรโครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" ที่ จ.ร้อยเอ็ด โอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มุ่งหน้าขับเคลื่อนโครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่พบปะจัดสัมมนาให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กว่า 200 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ชี้แจงนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากรัฐบาล ให้ความรู้ด้านการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดโลก รับฟังและรวบรวมประเด็นปัญหาของเกษตรกรเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนจันทบุษย์เกษมอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ตากข้าวช่วยลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกและช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ชาวนา พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน ตลอดจนมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ่มอารมณ์ ตามนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "ราคาข้าว...ใครกำหนด" โดย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกฤษณา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการค้าข้าว กรมการค้าภายใน และนายบุญเฮียง รุ่งรัชกานนท์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำกัด โดยมีนายสมชาติสร้อยทองที่ปรึกษางานพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ และยังขึ้นชื่อในการเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพระดับโลก โดยในหลายปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการสำคัญ ๆ เพื่อเกษตรกรภาคอีสานหลายโครงการ เช่น สร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรทุกครัวเรือนได้มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูทำนาและปลูกพืชชนิดอื่นหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว มีการมอบรถเกี่ยวนาตัว 10 คัน ช่วยแก้ไขปัญหาการเกี่ยวนาและแรงงานไม่เพียงพอในฤดูในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว รวมทั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว สมาคมฯ ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวนาตัว 10 คันแก่ชาวนาผ่านความร่วมมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ด้าน นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่างับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้ง ยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น โดยทำให้เกษตรกร ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือก

ทั้งนี้ โครงการพลังประชารัฐพัฒนาชาติไทยเป็นการรวมพลังของสมาคมกับภาครัฐ ได้แก่ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ เป็นหนึ่งในสี่มิติของการขับเคลื่อนพัฒนา "เพื่อข้าว-เพื่อชาวนา-เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม" โดยร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ในภาคต่าง ๆ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีกลุ่มเกษตรกร 16 จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน จัดสัมมนาโครงการพลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่พบปะสัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 200 คน จากจังหวัดขอนแก่น, อุตรดิตถ์, สกลนคร, หนองบัวลำภู และหนองคาย โดยได้ชี้แจงนโยบายมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากรัฐบาล รับฟังปัญหา และให้ความรู้ด้านการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ตากข้าวช่วยลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกและช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ชาวนา พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชุมชน ตลอดจนมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามตามนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ และยังขึ้นชื่อในการเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพพระดับโลก การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการผลิตข้าวอย่างไรให้ได้ราคา เพื่อเป็นแนวทางและช่วยเหลือเกษตรกรไทย

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สนับสนุนชาวนาผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการส่งออกข้าวในตลาดโลก มีการแข่งขันสูงและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศที่เคยนำเข้าข้าว พยายามที่จะปลูกข้าวเองมากขึ้น และประเทศที่ไม่เคยส่งออกข้าว มีความพยายามส่งออกมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีคู่แข่งที่น่ากลัว ชาวนาจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสู้กับการแข่งขันให้ได้ สำคัญที่สุดที่ต้องทำตอนนี้คือที่รัฐบาลพยายามดำเนินการอยู่ คือ การลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพข้าวให้ดีขึ้น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในฐานะองค์กรเอกชนที่มีข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลไกตลาดโลก จึงจำเป็นต้องเข้าหาประชาชนให้มากขึ้น เพื่อนำข่าวสารบอกกล่าว และสนับสนุนให้การผลิตข้าวเป็นไปตามความต้องการของตลาดมากที่สุดด้วย

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

“ชุดิมา” นำทีมไทย จัดกิจกรรมโปรโมตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข 43 ใน 3 เมืองหลักของออสเตรเลีย

น.ส.ชุดิมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 12-20 ก.ย.2561 จะนำคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนออสเตรเลีย เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย "Healthy Rice Campaign 2018" ร่วมกับร้านอาหาร ภัตตาคารไทยชั้นนำใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ ซิดนีย์ บริสเบน และเพิร์ท โดยภายในงานจะเชิญผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายรายสำคัญและรายใหม่ ๆ สื่อมวลชน Blogger รวมทั้ง Influencer ในวงการอาหารมาร่วมงาน และจะเน้นประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพดีของไทย เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวชั้นดีที่รัฐบาลไทยกำลังโปรโมตในขณะนี้ รวมทั้งจะให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทดลองชิมอาหารไทยหลากหลายเมนูที่ทำจากข้าวดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานยังจะมีการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยทั้ง Food และ Non Food เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่สามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

ขณะเดียวกัน จะเดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Find Food 2018 ณ นครเมลเบิร์น โดยจะถือโอกาสพบปะผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อหารือสถานการณ์การค้าไทย-ออสเตรเลีย แนวโน้มและโอกาสในการขยายตลาดข้าวไทย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่างๆ

“การเดินทางไปโรดโชว์ Healthy Rice Campaign ที่ออสเตรเลียในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากแคนาดาและสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจสั่งซื้อ นำเข้าข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มเติมและบางส่วนสนใจข้าว กข43 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบสนองกระแสนิยม Healthy Living ในขณะนี้ และมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมในตลาดออสเตรเลียครั้งนี้จะสามารถขยายตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่และ กข 43 ได้แน่ เพราะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะดี และกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ” น.ส.ชุดิมากล่าว

สำหรับการส่งออกข้าวไทยไปตลาดออสเตรเลีย พบว่า มีการส่งออกเฉลี่ยปีละเกือบ 8 หมื่นตัน โดยในปี 2560 มีปริมาณส่งออก 73,759 ตัน ลดลง 3.63% ส่วนในช่วง 6 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยส่งออกข้าวไป ออสเตรเลีย 38,586 ตัน มูลค่า 1,160 ล้านบาท ปริมาณลดลง 9.57% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 12.24% โดยไทยเป็นแหล่ง นำเข้าอันดับ 1 ในออสเตรเลียคิดเป็น 44% รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 27% และปากีสถาน 10% ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว และข้าวเหนียว ตามลำดับ

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์เผยระบายข้าวได้ 1.46 แสนล้าน ลดภาระรัฐได้ 9.3 หมื่นล้าน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล กรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แนวทาง วิธีการอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบ ตลาดและราคาสินค้าอื่น ส่งผลให้รัฐบาลระบายข้าวในสต็อกไปแล้วทั้งสิ้น 17.6 ล้านตัน ทำให้ไม่ต้องแบกรับภาระ ค่าใช้จ่ายอีกต่อไป ซึ่งมีปริมาณ 93,600 ล้านบาท โดยเป็นภาระค่าเช่า ค่าจัดเก็บและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขณะที่มูลค่าที่ เกิดจากการระบายข้าวออกไปประมาณ 1.46 แสนล้านบาท โดยหลังจากนี้ กรมฯก็อาจจะต้องติดตามข้าวที่เหลือใน การส่งมอบโดยเฉพาะข้าวทั่วไปที่ประมูลไปแล้ว แต่ไม่มารับมอบจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

สำหรับข้าวที่ยังไม่มีการส่งมอบมีปริมาณ 655,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวที่บริโภคทั่วไป โดยผู้ที่ชนะประมูลไม่ มารับมอบไป โดยติดปัญหาหรือให้เหตุผลในเรื่องของคุณภาพ และข้าวผิดชนิด ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็น คู่สัญญา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. อาจจะต้องติดตาม และเมื่อสรุปผล กรมการค้าต่างประเทศ เองอาจจะต้องพิจารณาและนำหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จะทำการเปิดระบาย หรือไม่ ซึ่งก็ต้องรอการหรือและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น

“ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ชนะประมูลต้องดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากใน สัญญาระบุแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากไม่มารับมอบผู้ชนะประมูลก็ต้องดำเนินการรับผิดชอบ รวมทั้งค่าปรับที่ เกิดขึ้นเมื่อไม่มารับมอบ”

ส่วนกรณีที่กำลังกลัวว่าทำไมการระบายข้าวต้องแบ่งประเภทเพื่อการระบาย ก็เนื่องจากว่า เพราะจากการลง พื้นที่สำรวจของสายตรวจตั้งแต่ต้นพบว่า ข้าวมีความแตกต่างกันจริง 1 คลังมีข้าวในโกดังกว่า 10 ชนิดข้าว หากจะ แยกกันจริงๆตามชนิดและประเภท คงต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคงมีมูลค่าประมาณ 1,800 ล้าน บาทต่อเดือน ซึ่งหากรัฐบาลต้องแบกรับภาระก็จะสูงมาก และการระบายข้าวที่ผ่านมากการดำเนินการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก็ทำอย่างรัดกุม รอบคอบ

ทางด้านนางมนัสสินี จิรวัดน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เร็วๆนี้ คณะอนุกรรมการปิด บัญชีโครงการรับจำนำข้าว กระทรวงการคลัง จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการปิดบัญชีโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกรอบวันที่ 30 ก.ย. 2561 รวมทั้งจะมีการสรุปปิดบัญชีโครงการรับจำนำมันสำปะหลังด้วย สำหรับ กรมฯมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ผ่านทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ พิจารณา ซึ่งทางคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯจะนำข้อมูลทั้งหมดจากการขายข้าว และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสต็อกข้าว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆมาสรุปปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งจะเป็นผู้สรุป และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและ บริหารจัดการข้าว (นบข.)พิจารณาต่อไปด้วย

สำหรับการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 ก.ย. 2561 สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 7.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.80% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่า 3,852 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.14%
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"พาณิชย์"สรุปผลระบายข้าว ขายได้ 17.76 ล้านตัน ได้เงิน 1.46 แสนล้านบาท แคมหยุดค่าเสียหายค่าเช่าคลัง 9.36 หมื่นล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ส.ค.2557-ส.ค.2561 ว่า กรมฯ ในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล สามารถระบายข้าวในสต็อกทั้งหมดได้ 17.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.46 แสนล้านบาท และนำเงินดังกล่าวส่งคืนกระทรวงการคลังแล้ว และยังสามารถหยุดความเสียหายจากค่าบริหารจัดการข้าว ทั้งค่ารักษาคุณภาพ และค่าฝากเก็บข้าวในโกดัง คิดเป็นมูลค่า 9.36 หมื่นล้านบาท โดยคำนวณจากค่าฝากเก็บข้าว 17.76 ล้านตัน ต้องเสียค่าฝากเก็บและค่ารักษาเดือนละ 1,800 ล้านบาท หรือวันละ 60 ล้านบาท

"ยืนยันว่ารัฐบาลได้ดำเนินการระบายข้าวอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงทุกมิติ โปร่งใส เป็นธรรม และมีการแบ่งกลุ่มข้าวระบายชัดเจน แต่ที่ไม่สามารถแยกข้าวทุกกระสอบออกมาระบายได้ เพราะถ้าทำอย่างนั้นต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายในการนำภาษีประชาชนมาใช้ในการจ่ายค่าจัดเก็บสต็อกเดือนละ 1,800 ล้านบาท จึงแบ่งกลุ่มข้าวออกมาระบายทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ข้าวเพื่อการบริโภคของคน กลุ่ม 2 ข้าวที่คนไม่สามารถบริโภค และข้าวกลุ่ม 3 คือข้าวที่คนและสัตว์ไม่สามารถบริโภค ซึ่งเป็นการแยกตลาดชัดเจนและขายแบบยกคลัง และสามารถชี้แจงได้ทั้งหมด"นายอดุลย์กล่าว

นางมนัสสินี จิรวัดน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว กระทรวงการคลัง จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร็วๆ นี้ เพื่อปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบวันที่ 30 ก.ย.2561 รวมทั้งจะมีการสรุปปิดบัญชีโครงการรับจำนำมันสำปะหลังด้วย ซึ่งในส่วนของกรมฯ จะส่งข้อมูลเฉพาะการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ จะนำข้อมูลทั้งหมดจากการขายข้าว และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสต็อกข้าว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาสรุปปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว

ส่วนผลขาดทุนจากการดำเนินการในโครงการรับจำนำข้าว ยังตอบไม่ได้ว่าเท่าไร ต้องรอคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ สรุปออกมา และนำข้อมูลนี้ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณา แต่ในส่วนที่กรมฯ เกี่ยวข้อง คือ การระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ก็จะส่งข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ส่วนเรื่องความเสียหายต่อคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเรื่องที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะต้องดำเนินการกับคู่สัญญา ซึ่งจะแยกเป็นคดีไป

ขณะที่การรับมอบข้าวล่าสุด อคส. รายงานว่า มีข้าวที่ค้างการรับมอบทั้งหมด 6.55 แสนตัน โดยผู้ชนะการประมูลอ้างติดปัญหาคุณภาพข้าวที่มารับมอบ เช่น ข้าวแฉะเหนียว แต่รับมอบแล้วมีข้าวเจ้าปน โดย อคส. และ อ.ต.ก. กำลังอยู่ระหว่างการประสานปัญหา หากเหลือการค้างรับมอบเท่าไร ก็ต้องนำออกมาระบายอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นช่วงปีหน้า ส่วนความเสียหายจะเรียกเก็บจากเซอร์เวย์อร์และเจ้าของคลังต่อไป

ที่มา Commerce News Agency

“นบข.” เปรกเข้ายุ่งฉางโรงสี รุมแฉพิรุณระบายข้าวซ้ำอีก

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้การดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (รับจำนำยุ่งฉาง) ปี 2561/2562 โดยให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเป็นผู้รับฝากข้าวเปลือกหอมมะลิต้องใช้สถานที่เก็บของตัวเองเท่านั้น ห้ามเข้าใช้สถานที่ของผู้อื่นมาฝากเก็บ เป็นผลมาจากวงการค้าข้าวได้ออกมาคัดค้านกรณีที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. (สกต.) เตรียมเข้าคลังเอกชนในการโครงการรับฝากเก็บข้าวชะลอการขายข้าวเปลือก ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตนำข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงไปจำหน่ายแล้วนำข้าวชนิดอื่นมาสมแทน คล้ายกับกระบวนการเวียนเทียนข้าวในโครงการรับจำนำข้าวในอดีต

ล่าสุดแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ในการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ในส่วนของข้าวสารเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน กลุ่มที่ 2 ปริมาณ 245,000 ตัน ปรากฏชื่อบริษัท พีเอ ู๊ดเพลเลท จำกัด เข้าร่วมประมูลข้าวเพื่อนำไปผลิตชีวมวลในราคา กก.ละ 7 บาท มีปริมาณเกือบ 1 แสนตัน ถือว่าให้ราคาสูงกว่ารายอื่นที่ประมูล กก.ละ 5-6 บาท และเท่าที่ทราบบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องหลายปี โดยปี 2560 ขาดทุน 4.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ขาดทุน 4.046 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัทเบื้องต้น พบว่ามีเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0715556001379 จัดตั้งวันที่ 9 กันยายน 2013 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดขนาดเล็ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 ม.3 ต.เขาสามลึบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี บริษัทดังกล่าวมี นายชาติรี ्यूกี ถือหุ้นสัดส่วน 55% นางสาวพัชราพร เจียงสกุล ถือหุ้นสัดส่วน 35% และนางสาวนงนุชศิริรัตโนทัย ถือหุ้นสัดส่วน 10%

นางมนัสสินิตย์ จิรวัดณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะสรุปผลการยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลล็อตสุดท้ายเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ก่อนนำเสนอประธาน นบข. พิจารณานุมัติ โดยเบื้องต้นผลจากการที่กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน กลุ่มที่ 2 ปริมาณ 245,000 ตัน ในราคาเฉลี่ยตันละ 6,670 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 1,655 ล้านบาท ขณะที่ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ กลุ่มที่ 3 ล็อตสุดท้าย ปริมาณ 22,300 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 4,584 บาท คิดเป็นมูลค่า 114 ล้านบาท

ทั้งนี้ สต็อกข้าวสารที่คสช.เข้ามาบริหารทั้งหมดมี 18.7 ล้านตัน แต่มีข้าวจริง 17.7 ล้านตัน นำออกมาประมูลแล้ว 16.91 ล้านตัน และรับมอบไปแล้ว 12.6 แสนตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เกษตรกร ลุยส่งเสริมปลูกพืชหลังนาพื้นที่ 2.8 ล้านไร่ทั่วประเทศ

นายเกษุภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาทดแทนการปลูกข้าวนาปรังให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินและ กรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 400 คน รับฟังเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวหันมาปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ตลาดมีความต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการการผลิตของ

เกษตรกรตั้งแต่การส่งเสริมการปลูก การถ่ายทอดความรู้ การรวบรวมผลผลิต และการเชื่อมโยงกับเอกชนในการเข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เหตุผลของการส่งเสริมชาวนาหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทนการทำนาที่ 2-3 เนื่องจากหากมีการทำนาแบบเดี่ยวจะได้ผลผลิต 33 ล้านตันข้าวเปลือก นำไปสีเป็นข้าวสารได้ 12-13 ล้านตัน คนไทยบริโภคข้าวปีละ 7-8 ล้านตัน ที่เหลือส่งออกต่างประเทศ 5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสม และส่งผลทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ อยู่ที่ตันละ 10,000 บาท ดังนั้น รัฐบาลจึงเพิ่มทางเลือกให้ชาวนาปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวแบบเดิมๆ มาปลูกข้าวเพียงรอบเดียว หลังหมดฤดูทำนาแล้วเกษตรกรสามารถหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งแต่ละปีประเทศไทยต้องการใช้ข้าวโพดภายในประเทศ 7-8 ล้านตัน ขณะที่เกษตรกรผลิตได้ 3-4 ล้านตันเท่านั้น ดังนั้น ตลาดจึงยังมีความต้องการอีกจำนวนมาก หรือจะหันไปปลูกพืชตระกูลถั่ว ทั้งถั่วเหลืองและถั่วเขียว หรือพืชผักทดแทนก็ได้ ในเบื้องต้นได้มีการสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลังนา 2.8 ล้านไร่ ทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานจะร่วมกับสำรวจสภาพดินและแหล่งน้ำและกำหนดให้ชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดใด

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจแก่เกษตรกรที่มาทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยกรมชลประทานจะดูแลระบบน้ำในพื้นที่ 2.8 ล้านไร่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย และทางกระทรวงเกษตรฯได้มีการเจรจากับภาคเอกชน ผ่านทางสมาคมผู้ค้าอาหารสัตว์และสมาคมผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ ประสานบริษัทเอกชน 3-4 แห่ง เข้ามารับซื้อผลผลิต เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีการกำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะพิจารณาเงื่อนไขของเอกชนที่จะมารับซื้อเพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่เกษตรกร โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตัวกลาง รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรวบรวม ส่งขายให้บริษัทเอกชน และในช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูก ทางบริษัทเอกชนซึ่งเป็นคู่ค้าจะร่วมกับส่วนราชการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตปลูกพืชชนิดอื่นและดูแลพื้นที่เพาะปลูกให้แก่เกษตรกรด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯต้องร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั่วประเทศ ต้องช่วยกันไปชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรได้รับทราบ ถึงมาตรการในจูงใจว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนปลูกพืชหลังนาแก่เกษตรกรอย่างไร พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

"โครงการนี้ถ้าไม่มีตลาดรับซื้อจะไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแน่นอน และเรายังได้วางมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้เกษตรกร โดยจะมีการประกันภัยพืชผลให้หากผลผลิตเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม เจอโรคระบาดหรือศัตรูพืชทำลายผลผลิต จะประกันภัยพืชผลไร่ละ 2-3,000 บาท และจะจัดสรรเงินกู้ผ่านธกส. ดอกเบี้ย 0.01% ให้เกษตรกรกู้ยืมไปลงทุนเพาะปลูก ไร่ละ 2,000 บาท แต่ขอกู้ได้ไม่เกิน 15 ไร่ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ คาดว่าต้องใช้งบประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เตรียมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกันภัยพืชผลและเงินกู้ผ่านธกส. ภายในวันที่ 18 กันยายน นี้ ซึ่งการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาตามแนวทางนี้ จะช่วยประหยัดงบประมาณแทนที่จะต้องนำไปใช้แก้ปัญหาเมื่อราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 7-8 แสนล้านบาท เพื่อรับจำนำข้าว และยังคงเจอกับปัญหาการเก็บรักษาข้าวตามมา แต่ถ้าเราสามารถจูงใจเกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทนการทำนา นำงบประมาณมาใช้ในการอบรมถ่ายทอดความรู้และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเกษตรกรมีเงินทุนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนการทำนา และทำประกันภัยพืชผลให้ น่าจะวิธีที่ดีกว่า คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มได้กลางเดือนพฤศจิกายน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูทำนาแล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาล ที่จะช่วยลดคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีรายได้ ขยายผลผลิตได้ราคา

ดี หากโมเดลของการดำเนินโครงการนี้สำเร็จ ก็จะนำไปต่อยอดกับพืชชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม น้ำมันและผลไม้ต่อไป" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมการข้าวโชว์ผลสำเร็จ'ไทยนิยมยั่งยืน'เร่งขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561

นายกฤษฎพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงผลสำเร็จการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมการข้าว ว่า ขณะนี้กรมการข้าวได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2 โครงการโครงการแรก คือ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ งบประมาณ 18,240,600 บาท เกษตรกรเป้าหมาย 10,605 ราย ในพื้นที่ 46 จังหวัด มีผลการเบิกจ่าย 10,428,951 บาท เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม 9,233 ราย ในกิจกรรมการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกร 2,917 ราย การผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกร 5,112 ราย และการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ เกษตรกร 1,204 ราย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกร

โครงการที่สอง คือ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี งบประมาณ 45,362,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 28,166,040 บาท มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ 32,814,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 27,579,190 บาท กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ ตั้งแต่ปี 2558-2560 จำนวน 18 กลุ่ม โดยดำเนินการจัดซื้อเครื่องเกี่ยวนาดข้าว 18 เครื่อง ส่งมอบให้เกษตรกรแล้ว 17 เครื่อง จัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 18 ชุด ส่งมอบให้เกษตรกรแล้ว 15 ชุด อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรแล้ว 900 ราย และหลักสูตรวิทยาการเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรแล้ว 900 ราย

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ งบประมาณ 12,548,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 586,850 บาท กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 38 กลุ่ม 24 จังหวัด โดยดำเนินการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (ภายใต้เครื่องมือ 11 รายการ 88 เครื่อง) ส่งมอบ ให้เกษตรกรแล้ว 11 เครื่อง ส่วนที่

เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ (การลงนาม ในสัญญา/การรอส่ง มอบ) จำนวน 77 เครื่อง และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว 100 ราย จากเป้าหมาย 160 ราย

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในช่วงเวลาที่เหลือ กรมการข้าวได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เร่งขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ส่วนภาพรวมการดำเนินการที่ยังไม่ได้ผลตามเป้าหมายนั้น กรมการข้าวจะเร่งนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมการข้าวในรอบที่ 2 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางไว้

ที่มา แนวหน้า

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 397-403 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่อยู่phanข้าวในตลาดอยู่ในภาวะค่อนข้างตึงตัวจากการที่เกิดน้ำท่วมและฝนตกในพื้นที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ประกอบกับมีข่าวว่าฟิลิปปินส์จะประมูลซื้อข้าวอีก 250,000 ตัน และข่าวที่ประเทศอียิปต์สนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่วงการค้าคาดว่าภาวะเพาะปลูกในฤดูถัดไปคือฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (the autumn-winter crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะมีพื้นที่ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) ที่เพิ่งมีการเก็บเกี่ยวไป เนื่องจากประสบกับภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูก

สำนักงานศุลกากร (General Department of Vietnam Customs) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วง 8 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 606,500 ตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 646,239 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.43 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 8.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับในช่วง 8 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวประมาณ 500,000 ตัน มูลค่าประมาณ 236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่าสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังคงสดใสจากการที่คาดว่าหลายประเทศจะมีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น เช่น ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิรัก รวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกา โดยในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 500,000-800,000 ตัน เพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศที่ลดลง

ขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็กำลังมองหาตลาดส่งออกข้าวเหนียวแห่งใหม่เพื่อลดการพึ่งพาดตลาดจีน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการที่เวียดนามส่งออกข้าวเหนียวไปยังตลาดอื่นได้ส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวขยับสูงขึ้นจาก 400 เหรียญสหรัฐต่อตันไปเป็น 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีรายงานว่าเพื่อสนับสนุนการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ สถานประกอบการส่งออกข้าวของเวียดนามจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าประเภทอาหาร รวมถึงการดำเนินการค้าอย่างเป็นทางการแทนการค้าตามแถบชายแดน

ตามที่กรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการพัฒนาตลาด กล่าวว่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณประมาณ 3.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.2% และมีมูลค่าการส่งออกข้าวประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.2%

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าข้าวจากเวียดนามรายใหญ่ที่สุด (ประมาณ 891,000 ตัน โดยที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว) คิดเป็นสัดส่วน 26.85 รองลงมา ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ 18.2% และประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่ 10.4% อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมีปริมาณลดลง 27.7% และมูลค่าการส่งออกข้าวลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2560 โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 ประเทศจีนได้ปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงข้าวเหนียว เป็น 50% จากเดิม 5% ซึ่งส่งผลให้การส่งออกข้าวของ

เวียดนามลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยหน่วยงานของ ประเทศจีน ซึ่งได้เพิ่มมาตรฐานการกักกันสินค้าทางการเกษตรสำหรับผู้ส่งออก

นาง Nguyen Thi Mai Linh อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เวียดนาม เผยว่า ผู้ส่งออกข้าวกำลังพบกับปัญหาใหญ่ หลังจากที่จีนปรับขึ้นอัตราภาษีการนำเข้าข้าวจากประเทศ สมาชิกอาเซียน

ขณะที่ผู้ประกอบการ กล่าวว่า ไม่มียอดการสั่งซื้อข้าวเหนียวใหม่เลย มีเพียงการส่งออกตามการสั่งซื้อเดิม โดยพวกเขาเรียกร้องให้เกษตรกรลดการเพาะปลูกข้าวเหนียวและเปลี่ยนไปเพาะปลูกข้าวพันธุ์อื่นแทน เพื่อหลีกเลี่ยง การพึ่งพาประเทศจีนมากเกินไป เนื่องจากในปัจจุบันข้าวเหนียวมากกว่า 80% ถูกส่งออกไปยังประเทศจีน

ผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่ง กล่าวว่า ประเทศเวียดนามและจีนมีชายแดนติดต่อกันยาว และมีการส่งออกข้าว จำนวนมากผ่านชายแดนมาเป็นเวลานาน แต่ในขณะนี้ประเทศจีนต้องการที่จะควบคุมการค้าแถบชายแดน เพื่อ จัดการด้านคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขจัดสินค้าเถียงภาษี และให้ผู้นำเข้าสินค้าทำการนำเข้าสินค้าตามรูปแบบอย่างเป็นทางการ ดังนั้น เพื่อรักษาตลาดการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน ผู้ประกอบการส่งออกข้าวของ เวียดนามจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับของจีน แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ควรที่จะกระจายการส่งออกข้าวไปยังตลาดอื่นๆด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาตลาดการส่งออกข้าวไปยัง ประเทศจีนมากเกินไป

ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เชิญผู้นำเข้า ข้าวจากประเทศจีน 15 ราย มาหารือเกี่ยวกับการส่งออกข้าวโดยตรงในเร็ววันนี้

องค์การเกษตรและอาหารแห่งชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) พยากรณ์ ว่าในปี 2018 นี้ เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 44.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ จำนวน 42.839 ล้านตัน ในปี 2017 โดยในฤดูการผลิตหลัก (winter/spring season paddy crop) (มีผลผลิต ประมาณ 45% ของผลผลิตทั้งหมด) ได้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ามีผลผลิต ข้าวเปลือกประมาณ 20.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ส่วนในฤดูการผลิตรอง (summer/autumn paddy crop) (มีผลผลิต ประมาณ 35% ของผลผลิตทั้งหมด) มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.875 ล้านไร่ ซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ ผ่านมา และฤดูการผลิตรอง (the minor winter (10th month) crop) (มีผลผลิตประมาณ 20% ของผลผลิต ทั้งหมด) กำลังอยู่ในช่วงเพาะปลูก ซึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 8.125 ล้านไร่

ทั้งนี้ FAO คาดว่าในปี 2018 นี้ เวียดนามจะส่งออกข้าวประมาณ 7.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า บริษัท Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood 2) กำลังขอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเป็น 23% ขณะที่การถือครอง หุ้นของรัฐบาลเวียดนามลดลงเหลือ 51.43% หลังจาก que บริษัทได้ขายหุ้นจำนวน 23.57% ให้กับประชาชนและ พนักงาน และได้ออกหุ้นเสนอขายในสัดส่วน 25% ให้แก่นักลงทุนที่ไม่มีชื่อในประเทศ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมา (Myanmar Rice Federation) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (1 เมษายน 2018-31 มีนาคม 2019) เมียนมาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 909,376 ตัน มูลค่าประมาณ 315.283 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 11% ขณะที่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 1.024 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวคาดว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.423 ล้านตัน มูลค่า 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2013/14 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.262 ล้านตัน มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2014/15 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.84 ล้านตัน มูลค่า 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2015/16 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.493 ล้านตัน มูลค่า 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2016/17 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.75 ล้านตัน มูลค่า 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปีงบประมาณ 2017/18 มีการส่งออกข้าวประมาณ 3.576 ล้านตัน มูลค่า 1,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมา (Myanmar Rice Federation) คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกทั้งหมด ปีงบประมาณ 2013/14 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ปีงบประมาณ 2014/15 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 77% ปีงบประมาณ 2015/16 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82% และปีงบประมาณ 2016/17 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ขณะที่ในปีงบประมาณ 2017/18 ที่ผ่านมามีสัดส่วนการส่งออกผ่านทางทะเลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48%

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ได้เปิดการประมูลทั่วไป (open tender) แบบ G to P (government-to-private) จากบริษัทเอกชนในต่างประเทศ เพื่อซื้อข้าวจำนวน 250,000 ตัน โดยกำหนดให้มีการส่งมอบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ โดยในปีนี้ NFA ได้จัดประมูลซื้อข้าวแล้วจำนวน 500,000 ตัน โดยประมูลแบบ G to G จำนวน 250,000 ตัน (จากประเทศไทยและเวียดนาม) และประมูลทั่วไป 250,000 ตัน

เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สภาคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) ได้อนุมัติให้มีการนำเข้าเป็นการเร่งด่วนจำนวน 133,500 ตัน เพื่อจัดสรรลงพื้นที่ ZamBaSuLta เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะมีการประกาศ TOR (the Terms of Reference) ในวันที่ 5 กันยายนนี้ โดยกำหนดให้มีการส่งมอบจำนวน 33,500 ตัน ในวันที่ 15-30 กันยายนนี้ และที่เหลืออีก 100,000 ตัน กำหนดให้ส่งมอบระหว่าง 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายนนี้

นอกจากนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา Agriculture, Inc. (ANI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ ได้ยื่นเสนอข้อเสนอต่อสำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) โดยมีแผนการนำเข้าข้าวสาร 500,000 ตันในนามของรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยภายใต้ข้อเสนอดังกล่าว ANI จะจัดหาเงินทุนในการจัดหาข้าวให้ NFA โดยที่ฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องออกเงิน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนด แหล่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ ระยะเวลาการจัดส่ง การบรรจุและการขนส่ง ในขณะที่ NFA จะกำหนดชนิด เกรด ปริมาณข้าวที่ต้องนำเข้า โดยที่ ANI จะนำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับสต็อกข้าว 2 สัปดาห์ ให้ NFA ในทุกไตรมาส (ปัจจุบันความต้องการข้าวรายวันของฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 32,750 ตัน)

ทั้งนี้ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอ ข้อเสนอโครงการตามกระบวนการทางเทคนิคและกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการในการทำข้อตกลงร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและองค์กรเอกชน ของสำนักงานการพัฒนาทางเศรษฐกิจแห่งชาติ จึงจะดำเนินการได้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ในไตรมาสที่สองของปีนี้ (เมษายน-มิถุนายน) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4.09 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญมีพื้นที่เพาะปลูกลดลง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 1.521 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 47 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,500 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 23.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.991 ล้านตันในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และลดลง 25.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.028 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.101 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.109 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 6.65% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 3 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 89.78%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.673 ล้านตัน ลดลงประมาณ 42.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.171 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 44.27% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 21 วัน) และลดลง 28.77% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.746 ล้านตัน ลดลง 0.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.748 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 49.08% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 23 วัน) และลดลง 24.79% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลงในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวลดลง (the lean months) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ประกอบกับการส่งมอบข้าวที่นำเข้าล่าช้ากว่ากำหนดทำให้ NFA ไม่มีข้าวเพียงพอที่จะจัดสรรไปตามพื้นที่ต่างๆได้

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 22.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 425 เหยียดูรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 18.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.49 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 812 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 47.12 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 873 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.49 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 768 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.86 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 812 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคาดว่าราคาข้าวจะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าว แต่คาดว่าราคาไม่น่าจะต่ำกว่าระดับ 40 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 741 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 23,832 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.35% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 0.711 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,669 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 389.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ 30,798 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.13% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 0.984 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายอยู่ที่ประมาณ 2,009 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 305.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ในวันที่ 14 กันยายน 2561 นี้ มีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-10 ธันวาคม 2561 โดยชนิดข้าวที่จะประมูลประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม- 25 พฤศจิกายน 2561 และระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561 และข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium grain) จำนวน 12,000 ตัน ส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 26 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 25,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน จากภาวะการค้ำที่ค่อนข้างซบเซาประกอบกับค่าเงินรูปียังคงมีทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้ว

ประมาณ 12% โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 376-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 10 เหรียญสหรัฐฯ จาก ระดับ 386-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 238.69 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้ฤดูมรสุมที่พัดเออลมฝนจากด้านตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในประทศซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif ปรากฏว่ามาเร็วกว่าปกติ แต่การกระจายตัวของฝนยังไม่ดีนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 10 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 7% โดยฝนที่ตกบริเวณคาบสมุทราทางภาคใต้มี ปริมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2% ขณะที่ในภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 2% 3% และ 24% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

ทางด้านปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่งนั้น ณ วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา มี ปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 112.08 พันล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 46% และ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 11% ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วปริมาณกักเก็บไว้มีประมาณ 101.29 พันล้านลูกบาศก์ เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 69% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ในปีการผลิต 2017/18 นี้ (ตุลาคม 2017-กันยายน 2018) องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 36.508 ล้านตัน (ณ วันที่ 10 กันยายน) โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ที่ 37.5 ล้านตัน และมากกว่าปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้ประมาณ 34.35 ล้านตัน (จากเป้าหมายที่วางไว้ที่ 33 ล้านตัน) โดย ข้าวที่จัดหาได้ส่วนใหญ่มาจากแคว้น Punjab, Chattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Odisha, Andhra Pradesh และ West Bengal โดยที่แคว้น Punjab และ Haryana สามารถจัดหาได้จำนวน 11.833 และ 3.992 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ได้ประมาณการผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ครั้งที่ 4 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 112.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 109.7 ล้านตัน ในปีการผลิต 2016/17 ที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2017 มีสภาพ อากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก สำหรับในปีการผลิต 2017/18 นี้คาดว่าจะผลผลิตธัญพืชอาหารรวมทุกชนิดจะมี ประมาณ 284.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

หน่วยงาน GTC (Iran's Government Trading Corporation) จะจัดการประมูลซื้อข้าวบาสมати (sella grade 1121 type basmati rice) จากอินเดียจำนวน 30,000 ตัน (แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 15,000 ตัน โดยปิดรับ ข้อเสนอในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายนนี้

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 12,257 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 1,395 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2018 (มกราคม-สิงหาคม) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 1.092 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 115% เมื่อเทียบกับจำนวน 507,868 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศ Venezuela ยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 359,848 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 130,410 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, Peru จำนวน 74,540 ตัน, Gambia จำนวน 65,559 ตัน, Nicaragua จำนวน 53,135 ตัน, Sierra Leone จำนวน 82,662 ตัน, Switzerland จำนวน 45,719 ตัน, Puerto Rico จำนวน 16,171 ตัน, Bolivia จำนวน 16,132 ตัน, สหรัฐฯจำนวน 15,910 ตัน และ South Africa จำนวน 10,322 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 134,956 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางด้านการนำเข้านั้น ในช่วง 8 เดือนแรกของปีบราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 542,733 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 414,717 ตัน Argentina จำนวน 64,043 ตัน Uruguay จำนวน 53,113 ตัน Suriname จำนวน 3,750 ตัน Italy จำนวน 4,979 ตัน Guyana จำนวน 1,097 ตัน Vietnam จำนวน 242 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 792 ตัน เป็นต้น โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 103,710 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 73% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,902 ตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อูรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) อูรุกวัยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 520,544 ตัน มูลค่าประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ โดยประเทศเปรูเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 172,410 ตัน ตามด้วยประเทศบราซิล 118,327 ตัน เม็กซิโก 114,310 ตัน เบลเยียม 22,313 ตัน คอสตาริกา 16,250 ตัน ฝรั่งเศส 11,290 ตัน ตุรกี 9,480 ตัน เยอรมนี 7,755 ตัน โปรตุเกส 7,570 ตัน สหราชอาณาจักร 7,440 ตัน ชิลี 7,180 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,760 ตัน เวเนซุเอล่า 4,845 ตัน กัวเตมาลา 4,052 ตัน เปรูโตริโก 3,239 ตัน แอฟริกาใต้ 2,000 ตัน อิสราเอล 1,750 ตัน สเปน 1,195 ตัน และประเทศอื่นๆ 3,378 ตัน

โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกประกอบด้วยข้าวเปลือก 47,352 ตัน ข้าวกล้อง 65,598 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 395,677 ตัน และข้าวหัก 43,354 ตัน

ที่มา *Oryza.com*